



Gates Industrial Corporation plc ***หลักการสากลว่าด้วยความเป็นส่วนตัวภายใน***

Gates Industrial Corporation plc และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“เกตส์” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจในทุกกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท เกตส์ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนี้ ด้วยเหตุนี้ เกตส์จึงได้กำหนดหลักการสากลว่าด้วยความเป็นส่วนตัวภายใน (“หลักการความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในเกตส์

นอกจากนี้ หลายประเทศยังได้ออกกฎหมายและกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท หากเกตส์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เกตส์จะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้กล่าวนำทางปกครองและทางอาญา ดังนั้นบุคคลที่ทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในเกตส์ทุกคนจึงต้องทราบและปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายของเกตส์ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่บังคับใช้โดยกฎหมายท้องถิ่นหรือภูมิภาค เกตส์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวทั้งหมด

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

หลักการความเป็นส่วนตัวนี้เสริมด้วยนโยบายของเกตส์มากมายหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gates Industrial Europe SARL
- นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gates do Brasil Industria e Comercio Ltda
- นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gates China
- นโยบายความเป็นส่วนตัวของเกตส์ ประเทศไทย
- นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเกตส์
- นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเกตส์
- นโยบายการเก็บรักษาข้อความสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเกตส์
- นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเกตส์ และตารางการเก็บรักษาข้อมูลที่แนบมาด้วย
- นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานของเกตส์

คำจำกัดความ

ในหลักการความเป็นส่วนตัวนี้ “**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ (เช่น พนักงาน บุคคลติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า “**เจ้าของข้อมูล**”) หรือตามคำจำกัดความของกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น

ข้อกำหนดทั่วไป

การใช้ข้อมูล

- **การประมวลผลที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย** เกทส์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและชอบด้วยตามกฎหมาย ก่อนที่จะนำกระบวนการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ เกทส์จะพยายามตรวจสอบว่า กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้มีการประมวลผลดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาจอนุญาต เนื่องจากเกทส์มีภาระผูกพันหรือสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเกทส์ ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว トラบเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ส่งผลเสียต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล ภายใต้กฎหมายกำหนด เกทส์จะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

- **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อื่นชอบด้วยกฎหมาย** เกทส์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ อย่างชัดเจน และชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เกทส์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: (ก) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา (ข) หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ (ค) หากจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายที่เกี่ยวข้องที่อ้างถึงข้างต้น) (ง) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (จ) เมื่อมีการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยหรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์บางอย่างเร่งด่วน หรือ (ฉ) เพื่อพิจารณาการสมัครงานของบุคคลเพื่อร่วมงานกับบริษัท

เกทส์จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงโดยที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงความคาดหวังอันสมควรของเจ้าของข้อมูลและขอบเขตของความยินยอมที่จำเป็น ดังนั้น ก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เกทส์จะประเมินวัตถุประสงค์ที่ของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และแจ้งวัตถุประสงค์ดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูลตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใส ในแต่ละกรณีที่เกทส์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล เกทส์จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการใช้งานดังกล่าว และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หากจำเป็น

- **ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว** เกทส์ทราบว่ากิจกรรมการประมวลผลอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ และข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในแต่ละกรณีที่เกทส์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว เกทส์จะตรวจสอบว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของตนพิจารณาถึงลักษณะและความเสี่ยงของข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ และจะใช้มาตรการเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
- **คุณภาพของข้อมูลและประมวลผลเฉพาะที่จำเป็น** เกทส์จะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น มีความเกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ เกทส์จะประเมินว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลภายนอกนั้น มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้ เกทส์จะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

- **การจัดเก็บข้อมูล** เมื่อเกทส์ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เกทส์จะทำการลบหรือปกปิดตัวตนในข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้อีก เมื่อดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ เกทส์จะกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นและจัดการข้อมูลโดยวิธีการที่เหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

- **ความโปร่งใส** เกทส์จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตั้งใจไว้ก่อนเริ่มการประมวลผลดังกล่าว หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด ในลักษณะที่เหมาะสมตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น อาจมีการแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หรือการแจ้งข้อมูล) เกทส์จะพยายามแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกิจกรรมการประมวลผลอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ รายละเอียดดังกล่าวจะรวมถึงบริษัทในเครือของเกทส์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงและแก้ไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีความเหมาะสมตามสถานการณ์หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (เช่น โดย GDPR, LGPD, PDPA หรือ PIPL)
- **การเข้าถึง การแก้ไขและการลบ** เกทส์จะดำเนินการต่อคำขอจากเจ้าของข้อมูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา เพื่อรับสำเนาหรือคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มีครอบครองเกี่ยวกับพวกเขา หรือเพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันปกปิดตัวตน จำกัด ลบหรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด ตามข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติและกรอบเวลาใด ๆ ที่อาจกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากเกทส์ไม่มีเหตุผลที่ขบถด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ในการใช้และครอบครองข้อมูลดังกล่าวต่อไป คำขอดังกล่าวทั้งหมดจะต้องส่งไปที่ privacy@gates.com

การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ

- **การรักษาความปลอดภัย** เกทส์จะดำเนินการตามสมควรในการใช้มาตรการทางเทคนิคและเชิงองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มีการทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการประมวลผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด โดยพิจารณาถึงกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อทำการประเมินว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่เหมาะสมกับกิจกรรมการประมวลผลที่เฉพาะเจาะจง เกทส์จะพิจารณาถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม ต้นทุนในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลลักษณะของข้อมูลบางประเภทที่จะได้รับการคุ้มครอง และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด
- **การรักษาความลับ** เกทส์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับ เมื่อดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ เกทส์จะประเมินว่าบุคลากรของเกทส์รายใดที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและส่วนงานของพวกเขาในเกทส์ และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลจากภายนอกและการถ่ายโอนข้อมูล

- **ผู้ประมวลผลจากภายนอก** สำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เกทส์อาจจำเป็นต้องใช้ซัพพลายเออร์จากภายนอก (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการด้านไอที ผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือน ฯลฯ) ในกรณีดังกล่าว เกทส์ทราบว่าบริษัทยังคงต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ เกทส์จึงกำหนดให้ซัพพลายเออร์จากภายนอกดังกล่าวให้บริการตามข้อกำหนดตามสัญญา โดยสอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เกทส์จะใช้ความพยายามตามสมควรให้ซัพพลายเออร์ดังกล่าวประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำของเกทส์ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กรที่เหมาะสมเท่านั้น
- **การถ่ายโอนข้อมูล** เกทส์ทราบว่า ประเทศต่าง ๆ มีกฎหมายที่เรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศจะมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับเจ้าของข้อมูล เกทส์จะยับยั้งไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล (ทั้งภายในกลุ่มบริษัทเกทส์ หรือบุคคลภายนอก) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศที่ไม่ได้ให้การคุ้มครองในระดับเดียวกันกับบริษัทต้นทาง เกทส์จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในท้องถิ่น และใช้มาตรการที่สมควรดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจอยู่เสมอว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ (เช่น ข้อสัญญาเฉพาะด้านที่ตกลงไว้กับผู้รับข้อมูล)

การแจ้งเตือนและการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล

- เกทส์ทราบว่าในบางประเทศ จะต้องมีการแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนต่อและ/หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น เมื่อดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ เกทส์จะประเมินว่าจำเป็นต้องมีการแจ้งหรือการอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ และปฏิบัติตามนั้น

กิจกรรมการประมวลผลเฉพาะ

- เกทส์ทราบว่า กิจกรรมเฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล (เช่น CCTV การตลาดทางตรง การตรวจติดตามพนักงาน ฯลฯ) อาจต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไป (เช่น การแจ้งเรื่องที่เฉพาะเจาะจง การมีส่วนร่วมของสภาแรงงาน ฯลฯ) สำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าว เกทส์จะระบุกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ติดต่อ:

ทีมคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเกทส์

อีเมล: Privacy@gates.com